

ด่วนที่สุด
ที่ พม ๐๒๐๙/๓๐๙๗



สคค.

ส่ง : กสค.

รับที่ : ร6440/65

24 มิ.ย. 2565 เวลา 10.30 น.



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอความเห็น เรื่อง หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาของรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นด้วยในหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอของการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เพื่อขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการให้บริการอื่นใดแก่ประชาชน นอกเหนือจากปัจจุบันที่บังคับใช้เฉพาะการอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร เป็นการขยายเพื่อรองรับการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น (Faster) ง่ายขึ้น (Easier) และมีค่าใช้จ่ายในการบริการที่ถูกลง (Cheaper) สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ช่วยให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต และการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจในการอนุญาตแทนคณะกรรมการ ควรคำนึงถึงความจำเป็นในบางงาน ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน และจำเป็นต้องมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาต

๒. การทดลองประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวก่อนได้รับใบอนุญาต กรณีที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ควรมีมาตรการรองรับในกรณีที่ประชาชนได้ดำเนินกิจการไปแล้ว แต่ไม่ได้รับอนุญาตในภายหลัง ทั้งด้านการเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งภาระในทางคดีที่อาจเกิดขึ้น

๓. ควรกำหนด ...

๓. ควรกำหนดนิยามของกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจการที่มีความเสี่ยงสูงให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้มีการชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต การให้ประชาชนทดลอง ประกอบกิจการได้ชั่วคราวก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งควรพิจารณาเป็นรายกรณีไป

๔. ควรมีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชน ผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิติ ไกรฤกษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๔
โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๘